

มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ขอบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรอนุปริญญา โดยขอใช้วงรอบการ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรกลางของสถาบันวิทยาลัยชุมชนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อไป ๒. ขอบทวนอาจารย์ประจำหลักสูตรของสถาบัน วิทยาลัยชุมชนให้สามารถนำอาจารย์พิเศษมาเป็นอาจารย์ ประจำหลักสูตรได้ ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของ วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเทียบเคียงเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่สามารถให้ บุคลากร ของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหรือ บุคลากรที่มาจากหน่วยงานอื่นมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรได้ ๓. เห็นชอบให้สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พิจารณาแต่งตั้งคณะผู้ประเมินระดับหลักสูตรให้วิทยาลัย ชุมชนน่าน เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต่าง ๆ ต่อไป</p> <p>๔. เห็นชอบให้ทบทวนผลการประเมินระดับหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดนของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประเด็นคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง ๓ รายมีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดแล้ว</p> <p>๕. เห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒) เบื้องต้นเพื่อสถาบันจักได้รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p> <p>๖. มอบให้เลขานุการประสานงานการดำเนินการและกำกับติดตามข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนพิจารณาตามข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่นๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม</p>
<p>นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์ นางสาวสุธิมา เทียนงาม ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>